

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                  ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗                  หน่วยงานที่ทำการประเมิน โรงพยาบาลเมืองปาน</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                  การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า</p>	
<p>โอกาส / ความเสี่ยง                  การเกิดจากการมีโอกาหรือการที่ระบบการทำงานมีช่องว่างเป็นสาเหตุมาจากระบบ การทำงานมีช่องว่างให้ทุจริต การที่ขาดระบบการควบคุม ตรวจสอบที่ไม่รัดกุม</p>	
<p>สถานะของการดำเนินการ                  จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                      - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด                      - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่                      - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่                      - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี                      - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด                      - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>
<p>ผลการดำเนินงาน                  จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>                     ๑. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลเมืองปานสม่ำเสมอ                      ๒. มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                      ๓. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในทุกกลุ่มงาน                      ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                      ๕. บุคลากรมีความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงินพร้อมกำกับถึงโทษจากการทุจริต                      ๖. ทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>